

Phường Đức, ngày 09 tháng 3 năm 2023

PHƯƠNG ÁN

Phòng, tránh bão, phòng, chống lũ lụt, mưa lớn nước dâng kết hợp với bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường Phường Đức

Căn cứ luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật số 33/2013/QH13 về luật phòng, chống thiên tai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước;

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội của phường Phường Đức, Ban chỉ huy PCTT và TKCN Phường Phường Đức xây dựng phương án phòng, tránh bão, phòng, chống lũ lụt, mưa lớn nước dâng kết hợp với bão và tìm kiếm cứu nạn như sau:

Chương I

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

A. Mục đích yêu cầu:

1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn và tác động của nó đến an toàn tính mạng và tài sản của địa phương.

2. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương trong hoạt động phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn theo quy định của pháp luật.

3. Chủ động phòng ngừa - ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra; đồng thời khắc phục khẩn trương, hiệu quả sau thiên tai, sự cố.

4. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

5. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó với thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

6. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống thiên tai của cá nhân, tổ chức, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn phường.

7. Cung cấp thông tin kịp thời.

B. Nội dung “Kế hoạch phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn”:

I . Giới thiệu tình hình chung và những thông tin cơ bản của địa phương

Phường Phường Đức nằm trên một dải đất ven sông thuộc bờ hữu ngạn sông Hương, cách trung tâm thành phố chừng 3 km về phía Tây Nam.

Phường có tọa độ địa lý $16^{\circ}27'19''$ vĩ độ Bắc và $107^{\circ} 33'52''$ kinh tuyến Đông.

Địa giới của phường được xác định :

- Bắc giáp bờ hữu ngạn sông Hương (bờ tả ngạn là phường Kim Long) và sông An Cựu (còn gọi là sông Lợi Nông - bờ tả ngạn là phường Vĩnh Ninh);

- Đông giáp phường Trường An;

- Nam giáp phường Thủy Xuân;

- Tây giáp phường Thủy Biều;

Phường Phường Đức có diện tích tự nhiên chừng $1,64 \text{ km}^2$, kéo dài theo hướng Đông - Tây hơi lệch theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, từ cầu Nam Giao lên giáp khu vực chợ Long Thọ với chiều dài chừng 5 km, nơi có chiều ngang mở rộng nhất theo hướng Bắc – Nam là đoạn từ cầu Bạch Hổ (Dã Viên) vào khu đồi Lịch Đới rộng chừng 3 km, nơi hẹp nhất chỉ vài trăm mét là khu vực 4, nơi có trụ sở HĐND - UBND Phường tọa lạc.

Là một dải đất hẹp chạy theo ven sông nhưng Phường Đức có địa hình khá đa dạng:

+ Địa hình ven sông: chiếm chừng 20% diện tích với cồn Dã Viên và các bãi bồi ven sông, nơi đây độ phì nhiêu của đất được tăng cường hàng năm bởi phù sa sông thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp với các loại hoa màu ngắn ngày như các loại rau, đậu, cây gia vị, cây ăn quả, cây lương thực như bắp (ngô) – bắp cồn Dã Viên có hương vị thơm ngon không thua kém bắp cồn Hến nổi tiếng là bao.

+ Địa hình đồng bằng: chiếm hơn 50% diện tích, địa hình thường thấp trũng, nơi đây trước kia nhiều khu vực là đồng ruộng để trồng lúa nước, nhưng hơn hai thập kỷ qua theo quá trình phát triển đô thị hóa các đồng ruộng đã chuyển đổi mục đích sang xây dựng các khu dân cư. Do cồn thấp trũng và ảnh hưởng của việc xây dựng các khu dân cư nên hiện nay khu vực này thường bị ngập úng cục bộ và chịu ảnh hưởng của các trận lũ lụt hàng năm.

+ Địa hình đồi thấp: chiếm trên 20% diện tích chủ yếu là khu vực Lịch Đới (Độn Hỏa Pháo) đất chủ yếu là đất feralit vàng đỏ, thuận lợi cho việc trồng các cây ăn quả dài ngày, trồng rừng. Trước đây khu vực này là vùng đất thưa dân và

có nhiều mô mã nhưng nay đã được quy hoạch, phân bố lại nên dân cư tập trung ngày càng nhiều, các khu vực hoang hóa đã được khai thác và đưa vào sử dụng.

Phường Đức mang đầy đủ các đặc tính khí hậu và thời tiết thành phố Huế và tỉnh TT- Huế. Thời kỳ khô hạn thường kéo dài 6 tháng trong năm từ tháng 3 đến tháng 8, thời kỳ ẩm ướt cũng 6 tháng từ tháng 9 đến tháng 2. Là vùng thấp trũng nên khi có lũ lụt xảy ra thường hay bị ngập sâu trên diện rộng.

Phường Đức nằm ở bờ hữu ngạn phía hạ nguồn sông Hương chảy qua thành phố Huế, từ cầu Bạch Hổ giáp cồn Dã Viên, sông Hương có chi lưu là sông An Cựu (Lợi Nông) Phường Đức cũng giáp với bờ hữu sông An Cựu cho đến cầu Nam Giao. Cả hai đoạn sông chảy qua địa bàn phường chừng 5km. Ngoài hai sông trên, trong địa bàn phường còn có nhiều khe suối bắt nguồn từ vùng đồi Lịch Đới và phường Thủy Xuân chảy theo hướng Bắc Nam đổ ra sông qua các điểm thoát nước chính: cống Cầu Sắt (Khu vực 5), cống Trắng (Khu vực 4), cống Cầu Lòn (Khu vực 3), các cống qua đường Bùi Thị Xuân và Phan Chu Trinh đổ ra sông An Cựu (Khu vực 2).

II. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

a. Triển khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn Luật, Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, kế hoạch của tỉnh và thành phố Huế về phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

b. Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai.

c. Triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn phường; trong đó cần lập kế hoạch quản lý, đầu tư trang bị bổ sung các phương tiện, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

d. Huy động mọi nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện xã hội hóa, phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tinh thần trách nhiệm của người dân, cơ quan, đơn vị đối với xã hội trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

đ. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn phường.

e. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống của địa phương đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn để sẵn sàng thích ứng, tránh tình trạng bị động, lúng túng hoặc bất ổn, hoang mang khi đối phó, xử lý tình huống sự cố thiên tai, ngập lụt kéo dài.

g. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chính sách trợ cấp, cứu trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây theo quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

quy định nội dung chi, mức chi, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế .

h. Tổ chức trực ban theo quy định để chỉ huy, điều hành công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch, biện pháp ứng phó ngay trước khi ngập lụt xảy ra.

i. Đảm bảo nhu cầu lương thực, nhu yếu phẩm trong thời gian bão lụt, vận động nhân dân có ý thức tự dũ trữ đảm bảo lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác ít nhất trong 5 đến 10 ngày.

k. Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hậu cần, chăm lo đời sống cho người dân... tại nơi tạm cư và bảo vệ công trình, tài sản, nhà ở của dân tại nơi đã sơ tán.

2. Tổ chức phòng ngừa

a. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực cho CBCC làm công tác PCTT, cho cộng đồng, dân cư về kiến thức cơ bản phòng, chống thiên tai.

b. Tăng cường hệ thống thông tin, truyền thông và giáo dục về phòng, chống thiên tai.

c. Rà soát, xác định khu vực nguy hiểm, có kế hoạch di dời dân cư ra khỏi vùng có rủi ro thiên tai cao, đặc biệt là siêu bão.

d. Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ ứng phó thiên tai.

e. Lập kế hoạch phối hợp với cơ quan, đơn vị trên địa bàn sử dụng làm địa điểm sơ tán dân khi có thiên tai; nơi tránh trú bão, lụt trong nhân dân).

3. Biện pháp ứng phó

a. Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn; tập trung triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, đặc biệt đối tượng dễ bị tổn thương trong tình huống thiên tai khẩn cấp;

b. Giám sát, hướng dẫn và chủ động thực hiện việc hạn chế hoặc cấm người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

c. Đảm bảo giao thông và thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai;

d. Thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán dân cư.

e. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân tại khu vực xảy ra thiên tai.

ê. Huy động khẩn cấp và tuân thủ quyết định chỉ đạo như huy động khẩn về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với thiên tai.

4. Tổ chức khắc phục hậu quả

a. Cấp cứu kịp thời người gặp nguy hiểm; tìm kiếm người, phương tiện

mất tích;

b. Tiếp tục sơ tán người ra khỏi nơi nguy hiểm, ưu tiên đối tượng dễ bị tổn thương;

c. Lập các trạm cấp cứu tạm thời hoặc trung dụng có thời hạn trụ sở cơ quan, trường học, cơ sở y tế tại khu vực có thiên tai để tiếp nhận cấp cứu người bị nạn;

d. Xác định đối tượng cần được cứu trợ bao gồm cá nhân bị thương, hộ gia đình có người bị chết; hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, không có lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm khác có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và sức khỏe, đặc biệt quan tâm tới đối tượng dễ bị tổn thương;

đ. Huy động người, vật tư, trang thiết bị, thuốc chữa bệnh để tham gia cứu chữa người bị nạn;

e. Cấp phát lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu.

ê. Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ và đề xuất phương án khắc phục hậu quả;

g. Kiến nghị hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu khác để ổn định đời sống của người dân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai;

h. Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị tác động của thiên tai;

Chương II

CÁC PHƯƠNG ÁN PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI BÃO

I. ĐỐI VỚI BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền)

1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN

- Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi diễn biến của bão, tổng hợp và báo cáo triển khai các biện pháp ứng phó về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Huế.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường triển khai công điện cảnh báo bão của trung ương, tỉnh, thành phố.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường rà soát lại các phương án đã xây dựng để sẵn sàng đối phó với bão.

- Kiểm tra đề xuất và chặt tỉa các cành cây, cây có nguy cơ gãy đổ.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường thống kê đầy đủ số lượng, đối tượng dân cần sơ tán và đảm bảo phương tiện để thực hiện sơ tán.

- Đài truyền thanh phường, công thông tin điện tử phường và các tài khoản mạng xã hội khác của phường thường xuyên thông tin về bão, tác động và ảnh hưởng của bão, các giải pháp phòng, tránh và ứng phó với bão; thông báo các văn bản chỉ đạo cấp của trên về diễn biến của cơn bão cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường xác định các cửa hàng, siêu thị để hợp đồng cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch. Các cửa hàng, doanh nghiệp cung ứng vật tư xây dựng.

2. Đối với đoàn thể

- Vận động tuyên truyền người dân ý thức tự phòng vệ để hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

- Có kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do bão gây ra. Phối hợp Chính quyền địa phương thành lập đội xung kích (mỗi đội từ 10 – 15 người/1 khu vực) giúp dân khắc phục thiên tai.

- Có kế hoạch vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ khó khăn khi có thiên tai.

3. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư:

- Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thực hiện nội dung công điện của tỉnh, thành phố và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính quyền địa phương.

- Bổ sung dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây ở gần nhà để đảm bảo an toàn khi có bão đổ bộ vào.

- Chuẩn bị các vật dụng cá nhân cần thiết để sẵn sàng sơ tán theo chỉ đạo của Chính quyền.

- Tham gia cùng Chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc phòng tránh và khắc phục hậu quả bão.

II. CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI BÃO GẦN BỜ

1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

- Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi diễn biến của bão, tổng hợp và báo cáo triển khai các biện pháp ứng cứu về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Huế.

- Triển khai thực hiện các công điện chỉ đạo của cấp trên.

- Ban chỉ huy quân sự phường chủ trì phối hợp với công an phường rà soát các phương án hiệp đồng hỗ trợ sơ tán, ứng phó ở các tổ dân phố. Bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó, xử lý tình huống khẩn cấp và phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

- Lãnh đạo địa phương chỉ đạo, phát động nhân dân chằng chống nhà cửa để phòng gió lốc và tránh thiệt hại do nước dâng và gió bão gây ra; chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác di dời trên địa bàn phường theo kế hoạch; tổ chức đưa dân sơ tán và quản lý người sơ tán trong suốt quá trình tránh bão; lập các ban tiếp nhận để sắp xếp, bố trí nơi ăn, ở cho người sơ tán. Công tác này phải hoàn thành trước 12 giờ với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn phường.

- Đối với các trường thực hiện nghiêm các công điện và thông báo của các cấp yêu cầu các trường tổ chức cho học sinh nghỉ học trước 12 giờ so với thời điểm dự báo bão đổ bộ. Tổ chức quản lý tài sản và trang thiết bị của trường, đảm bảo đủ điều kiện dạy học sau bão. Phối hợp với Chính quyền địa phương, hội phụ huynh học

sinh tổ chức quản lý việc đi lại của học sinh, hướng dẫn học sinh bảo quản tài liệu, dụng cụ học tập nhất là học sinh tiểu học.

- Đài truyền thanh phường, công thông tin phường và các mạng xã hội của phường thông báo diễn biến tình hình bão, theo quy định về chế độ thông tin báo bão và trình chiếu hình ảnh minh họa về bão do các cơ quan có thẩm quyền phát hành, cảnh báo tác hại do bão gây ra để cảnh báo cho nhân dân hiểu nhằm có biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả tốt ở từng hộ gia đình. Liên tục cập nhật và phát tin và phát hình về tình hình diễn biến bão.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường phối hợp với Mặt trận, Hội chữ thập đỏ, Hội LHPN, Đoàn thanh niên phường đảm bảo cung cấp lương thực cho dân sơ tán và dân bị thiệt hại do bão; trang bị đầy đủ các thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu; Tổ chức trực tại các vùng dân cư, vùng có nguy cơ xảy ra rủi ro cao để sẵn sàng trợ giúp. Kiểm soát chặt chẽ không để tiểu thương, các cửa hàng tăng giá các vật tư, nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm...trước, trong và đặc biệt là sau khi bão xảy ra.

- Địa chính xây dựng tổ chức kiểm tra đường xá, cầu cống, công trình đang thi công đảm bảo công tác an toàn, có cảnh báo đối với các điểm cầu, cống, đường xá hư hỏng, xuống cấp trước khi bão đổ bộ.

2. Đối với đoàn thể

- Thực hiện kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do bão gây ra. Phối hợp Chính quyền địa phương thành lập đội xung kích (mỗi đội từ 10 – 15 người/1 khu vực) giúp dân khắc phục thiên tai.

- Vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ dân gặp khó khăn khi có thiên tai.

3. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư

- Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thực hiện nội dung công điện của tỉnh, thành phố và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính quyền địa phương.

- Bổ sung dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây ở gần nhà để đảm bảo an toàn khi có bão đổ bộ vào.

- Sẵn sàng thực hiện sơ tán khi có lệnh của chính quyền địa phương.

III. CÔNG TÁC THỰC HIỆN ĐỐI VỚI BÃO KHẨN CẤP

1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

- Tổ chức trực ban lãnh đạo và cơ quan thường trực 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng chi viện để khẩn trương bố trí lực lượng chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và có hiệu quả. Triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Báo cáo kết quả triển khai đối phó, tình hình về gió bão, mưa, lũ các sự cố do bão gây ra trên địa bàn phường về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố.

- Ban chỉ huy quân sự phường, công an phường, Đoàn thanh niên phường chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố,

thanh niên sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn.

- Công an phường triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản nhân dân, Nhà nước, doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng khi bão xảy ra để trộm cắp, cướp giật.

- Trạm y tế phường thực hiện việc huy động cán bộ, nhân viên trạm, các cộng tác viên dân số phục vụ việc sơ cấp cứu, phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong vùng có thiên tai.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường phối hợp với UBMTTQVN phường tổ chức trợ giúp, cung ứng các nhu yếu phẩm thiết yếu...cho người dân phải sơ tán, di dời tránh bão, cứu trợ nhân dân ở vùng thiệt hại, các hộ dân nghèo, cận nghèo, các hộ lao động phổ thông đặc biệt khó khăn, không để người dân thiếu đói.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn, lực lượng chi viên cấp trên và huy động lực lượng tại chỗ tổ chức di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn; đảm bảo cung cấp dịch vụ hậu cần trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi tạm cư, cứu nạn và giúp đỡ gia đình bị nạn. Triển khai ngay kế hoạch chi tiết việc huy động lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão và khắc phục hậu quả sau bão.

- Đài truyền thanh phường, cổng thông tin phường thường xuyên thông tin về bão, tác động và ảnh hưởng của bão, các giải pháp phòng, tránh và ứng phó với bão; thông báo các văn bản chỉ đạo của cấp trên về diễn biến của cơn bão cho người dân biết chủ động phòng tránh.

2. Đối với các đoàn thể

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do bão gây ra. Phối hợp Chính quyền địa phương thành lập đội xung kích (mỗi đội từ 10 – 15 người/1 khu vực) giúp dân khắc phục thiên tai.

- Vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ dân gặp khó khăn khi có thiên tai.

3. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư

- Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thực hiện nội dung công điện của tỉnh, thành phố và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính quyền địa phương.

- Bổ sung dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tổ chức chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây ở gần nhà để đảm bảo an toàn khi có bão đổ bộ vào.

- Sẵn sàng thực hiện sơ tán khi có lệnh của chính quyền địa phương. Khi bão đổ bộ không ra ngoài nếu không có nhiệm vụ dù vào thời điểm lặng gió. Đồng thời phối hợp với chính quyền tham gia giữ gìn trật tự an ninh nơi ở và nơi sơ tán.

IV. CÔNG TÁC THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN BÃO ĐỔ BỘ

1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

- Đảm bảo chế độ trực chỉ huy, trực ban 24/24 giờ trong suốt thời gian bão đổ bộ.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường thường xuyên cập nhật thông tin mọi diễn biến, ảnh hưởng của bão. Kịp thời báo cáo những thiệt hại do bão gây ra về Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố để có phương án chỉ đạo, xử lý phù hợp.

- Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch UBND phường – Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng trong quá trình ứng phó với bão.

2. Đối với các đoàn thể

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người do bão gây ra. Phối hợp Chính quyền địa phương thành lập đội xung kích (mỗi đội từ 10 – 15 người/1 khu vực) giúp dân khắc phục thiên tai.

- Vận động nguồn cứu trợ để giúp các hộ dân gặp khó khăn khi có thiên tai.

3. Trách nhiệm của cộng đồng dân cư

- Tuyệt đối chấp hành theo các mệnh lệnh của Nhà nước, trong thời gian bão đổ bộ không được đi ra ngoài (ngoài trường hợp được lực lượng chức năng đảm bảo di dời).

- Có trách nhiệm giữ gìn trật tự an ninh nơi ở và nơi sơ tán.

V. CÔNG TÁC THỰC HIỆN SAU KHI BÃO ĐI QUA

- Tổ chức đưa người dân sơ tán, di dời trước bão về nơi ở cũ an toàn, trật tự.

- Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân.

- Tổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúp nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa, xây dựng lại nhà ở, bảo vệ trật tự, trị an và tài sản của nhân dân, doanh nghiệp, nhà nước trong vùng bị ảnh hưởng của bão.

- Trong thời gian ngắn nhất, huy động nguồn lực tổ chức thu dọn cây xanh, công trình thiệt hại bị ngã đổ, tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch do ảnh hưởng của bão...

- Tổ chức ngay thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão, chủ động thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ” có hiệu quả trong việc khắc phục hậu quả.

- Tổ chức kiểm kê đánh giá xác định thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo cho Ban chỉ huy PCTT và TKCN cấp trên.

- Lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ huy động lực lượng, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để triển khai ngay các phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (nếu có), đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa, ngăn ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng trộm cắp, cướp giật và lợi dụng bão để tuyên truyền kích động.

- UBMTTQVN phường, Hội chữ thập đỏ phường, Hội LHPN phường, Đoàn thanh niên phường, trạm y tế phường tổ chức cứu trợ về lương thực, thực phẩm, thuốc men, hỗ trợ kinh phí cho người bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn; huy động toàn lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tình nguyện trực tiếp xuống địa bàn giúp nhân dân sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng.

Chương III

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG, ỨNG PHÓ TÌNH TRẠNG NGẬP LỤT DO MƯA LỚN VÀ XẢ LŨ

I.GIAI ĐOẠN PHÒNG, CHỐNG NGẬP LỤT

1. Thực hiện kịp thời dự báo, cảnh báo

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường thường xuyên cập nhật, bổ sung các điểm cần cảnh báo các vị trí nguy hiểm và địa điểm an toàn di dời dân trên địa bàn phường để xác định thời điểm, khu vực và phạm vi, quy mô ảnh hưởng gây ngập, sẵn sàng các địa điểm di dời dân đến nơi tạm cư an toàn.

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thường xuyên cập nhật thông tin tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, và các văn bản chỉ đạo của cấp để thông tin cho người dân trên địa bàn phường nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó.

2. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt phương châm chủ động phòng, chống ngập lụt

- Kịp thời cập nhật và thông tin đầy đủ các dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, khí tượng, thủy văn, tình hình xả lũ cùng những nội dung khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng về các biện pháp phòng, chống để các cơ quan, đơn vị, Nhân dân biết và chủ động thực hiện.

- Trực tiếp quản lý địa bàn phải luôn quán triệt phương châm “bốn tại chỗ” trong giai đoạn phòng, chống ngay tại cơ sở để có kế hoạch tổ chức tốt công tác kiểm tra thực địa trước mùa mưa lũ. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các phương án, biện pháp chủ động phòng, chống của địa phương đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn để sẵn sàng thích ứng, tránh tình trạng bị động, lúng túng hoặc bất ổn, hoang mang khi đối phó, xử lý tình huống ngập lụt kéo dài trên diện rộng.

3. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả

- Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường

+ Khi có thông tin dự báo mưa vừa đến mưa to Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chú ý các khu vực trũng thấp, ven sông thực hiện chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó theo phương án. Trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa bàn trọng điểm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó.

+ Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng cho việc ứng phó theo phương án.

- Đối với người dân

+ Thường xuyên theo dõi tình hình dự báo, cảnh báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng để tự thực hiện các biện pháp phòng, tránh, không đi vào khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

+ Chủ động dự trữ nước sạch, lương thực, thực phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh thông thường để sử dụng.

+ Quản lý trẻ em, chăm sóc người già, người bệnh, người tàn tật (nếu có) an toàn.

+ Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, hàng hóa, vật tư; sắp xếp giấy tờ, đồ đạc và tài sản ở những nơi cao ráo.

+ Cung cấp thông tin về tình trạng ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời.

+ Chấp hành lệnh sơ tán, di dời của chính quyền địa phương đến nơi tạm cư an toàn, không bị ngập lụt.

- Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, trường học...

Kiểm tra an toàn các thiết bị điện, di dời, kê cao thiết bị, vật tư, hàng hóa, hóa chất, vật dụng... đảm bảo an toàn khi xảy ra ngập lụt.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ tài sản.

II. GIAI ĐOẠN ỨNG PHÓ NGẬP LỤT

1. Đối với Ban chỉ huy PCTT và TKCN

- Sẵn sàng điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó với ngập lụt trong bối cảnh đang có dịch bệnh lây lan phải cách ly chống dịch phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh an toàn cho các thành viên tham gia Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương trong trường hợp phải tập trung chỉ đạo hoặc đi kiểm tra hiện trường cũng như đảm bảo an toàn cho các lực lượng được huy động tham gia công tác ứng phó, khắc phục hậu quả ngập lụt.

- Sẵn sàng phương án phòng dịch cho người dân sơ tán phòng, tránh ngập lụt khi phường đang xảy ra dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; trong đó, tập trung các nội dung như: cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung;; sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất, chất khử trùng cho các địa điểm sơ tán dân, các khu cách ly tập trung (nếu có); lập danh sách các lực lượng phải huy động để ứng phó ngập lụt trong trường hợp dịch bệnh có khả năng diễn biến phức tạp, đặc biệt là lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở.

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó ngập lụt.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa lớn, xả lũ và triển khai các phương án ứng phó của địa phương.

- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xác định các khu vực bị cô lập, ngập sâu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện để xử lý tình huống giảm thiểu ngập lụt, sơ tán, di dời, cứu trợ khẩn cấp.

- Ban chỉ huy quân sự cùng công an phường triển khai lực lượng, phương tiện sẵn có tổ chức sơ tán, di dời dân và tài sản của Nhân dân tại các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư, trợ giúp Nhân dân đi lại an toàn. Tổ chức trực ban nghiêm túc, tiếp nhận mọi thông tin do người dân cung cấp để triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra ngập lụt kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là tại các khu vực bị ngập sâu.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội Chữ thập đỏ phường, Hội LHPN phường trợ giúp, hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu... cho người dân phải sơ tán, di dời tránh ngập, cứu trợ Nhân dân vùng ngập sâu, không để người dân thiếu đói.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực, tuyến đường nguy hiểm, bị ngập sâu để người dân biết và hạn chế đi lại

- Công an phường triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, tài sản của Nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình ngập lụt để trộm cắp, cướp giật.

- trạm Y tế: rà soát, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch, phương án ứng phó ngập lụt cho phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện có dịch bệnh; sẵn sàng phương án huy động dụng cụ, trang thiết bị, thuốc men, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế... cho các địa điểm sơ tán dân, các khu vực cách ly; sẵn có biện pháp đảm bảo an toàn cho lực lượng được huy động. Không để xảy ra gián đoạn, bị động trong quá trình vừa di dời vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

- Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang, lực lượng chi viện, hỗ trợ của cấp trên và huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức cứu nạn, cứu hộ; chủ động sơ tán, di dời dân ở các khu vực ngập sâu, bị chia cắt đến nơi tạm cư an toàn đã được xác định, đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần trước hết là lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng dịch, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

- Chỉ đạo huy động lực lượng y - bác sỹ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân.

- Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở: Tham gia hỗ trợ ứng trực tại vị trí ngập cục bộ, các tuyến đường bị ngập sâu, đặc biệt là đối với các vị trí cống thoát nước không có tấm lưới chắn rác, hố ga không có nắp hoặc bị hư hỏng.

2. Đối với người dân

- Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trên phương tiện truyền thông. Chú ý quản lý, chăm sóc trẻ em, người già, người bệnh, người tàn tật an toàn khi nhà ở và khu vực xung quanh nhà ở bị ngập.

- Cẩn thận khi đi qua những khu vực ngập nước, kể cả những khu vực quen thuộc, chỉ đi qua khi chắc chắn không có nguy hiểm và có các lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

- Tuân theo biển báo nguy hiểm hoặc hướng dẫn của những người có trách nhiệm.

- Không cố cứu vớt tài sản bị nước cuốn trôi, đặc biệt ở ven sông.

- Ngắt nguồn điện bị ngập nước, cẩn thận kiểm tra khi sử dụng lại đồ điện sau khi bị ngập nước; không tiếp xúc với nguồn điện khi đang ướt hoặc đang đứng dưới nước.

- Sử dụng nước sạch tiết kiệm, phòng khi thiếu nước sạch trong thời gian bị ngập lụt kéo dài.

- Cung cấp thông tin về tình trạng ngập lụt tại khu vực sinh sống cho cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để được trợ giúp, ứng cứu kịp thời.

- Chủ động cho con em nghỉ học khi thấy không an toàn.

- Chủ động tham gia công tác khắc phục hậu quả ổn định đời sống, phục hồi sản xuất, xử lý môi trường, thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh trong tình huống đã hết ngập lụt nhưng vẫn còn dịch bệnh.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học...

- Di dời thiết bị, hàng hóa, hóa chất, vật dụng... đến nơi an toàn.

- Tạm ngừng sản xuất, hoạt động khi xảy ra ngập sâu, bị cô lập.

- Bảo vệ tài sản, phòng ngừa các đối tượng xấu lợi dụng ngập lụt để trộm cắp, cướp giật.

- Chủ động cho học sinh, sinh viên nghỉ học khi xảy ra ngập sâu, nguy hiểm.

- Cung cấp kịp thời tình hình thiệt hại cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

III. GIAI ĐOẠN KHẮC PHỤC

- Đưa người dân sơ tán, di dời về nơi ở cũ an toàn, trật tự.

- Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho Nhân dân.

- Tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, tình nguyện giúp Nhân dân khắc phục hậu quả, bảo vệ trật tự và tài sản của Nhân dân trong khu vực bị ngập lụt.

- Tổ chức tiêu độc, khử trùng vệ sinh môi trường, phòng dịch không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.

- Tổ chức thống kê, đánh giá thiệt hại theo đúng quy định và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp trên.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, nâng giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch, vật liệu xây dựng.

- Căn cứ vào mức độ thiệt hại, nhu cầu cứu trợ và chế độ, chính sách; Ủy ban nhân dân phường quyết định sử dụng dự phòng ngân sách để xử lý nhu cầu khẩn cấp cho việc khắc phục hậu quả do mưa lớn và xả lũ gây ra. Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương đã sử dụng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, Ủy ban nhân dân phường tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố xem xét hỗ trợ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc trước, trong và sau bão, lụt; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2. Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch UBND phường – Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng trong quá trình ứng phó với bão, lụt.

- Trong chỉ đạo điều hành ứng phó bão, lụt cần tập trung lực lượng, phương tiện ứng cứu hiệu quả, di dời dân đến nơi an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản nhân dân.

3. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phường thực hiện theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công phụ trách. Khi ngập lụt xảy ra tại các khu vực liên quan đến địa bàn lân cận thì phải phối hợp, hỗ trợ với nhau để cùng ứng phó và khắc phục đạt hiệu quả.

4. Nhiệm vụ của các thành viên ban chỉ huy PCTT và TKCN phường sẽ được phân công cụ thể tại phụ lục kèm theo phương án này và có quyết định phân công.

5. Khi bão đổ bộ kèm theo mưa lớn, nước dâng gây ra lụt, ngập nước thì song song thực hiện 2 phương án phòng, chống bão và phương án ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, xả lũ gây ra.

CHƯƠNG IV

XÁC ĐỊNH NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN

Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn là lực lượng tại chỗ thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn này, bao gồm:

- Các nguồn lực từ các tổ chức chính trị xã hội trong phường (dân quân tự vệ, Ban bảo vệ dân phố, dân phòng, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ... và lực lượng hiệp đồng của địa phương...)

- Các nguồn vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm trong địa phương.

- Hệ thống thông tin, truyền thông công cộng.

- Kế hoạch thực hiện ngân sách phòng, chống thiên tai theo quy định.

- Các nguồn đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân.

- Các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, quỹ PCTT và các tổ chức khác.

UBND phường yêu cầu Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường, các ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này./,

Nơi nhận:

- UBND TP Huế;(đề b/cáo)
- Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- UBMTTQVN phường;
- Các TV BCH PCTT, TKCN phường;
- Các đoàn thể’;
- 09 TDP;
- Lưu:VT.VP UBND.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Huỳnh Ngọc Dũng

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG PHƯỜNG ĐỨC
BAN CHỈ HUY PCTT VÀ
TÌM KIẾM CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC

Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN và các lực lượng, cơ sở thuộc phường Phường Đức

(Ban hành kèm theo Phương án số...../PA-BCH ngày.....tháng.....năm 2023 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường)

I- Đối với các khu vực:

-Khu vực 1 gồm các thành viên:

- 1.Mời ông Dương Văn Quang – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường – Trưởng tiểu ban;
2. Mời ông Nguyễn Minh Đức – CT Hội CCB phường – Phó trưởng tiểu ban;
3. Ông Nguyễn Đức Linh – Cảnh sát khu vực 1 – Phó trưởng tiểu ban;
4. Ông Lê Văn Ky – Trưởng Ban CTMT tổ 1 - Thành viên;
5. Ông Nguyễn Âu – Bí Thư chi bộ– Thành viên;
6. Ông Ngô Vui – Bí thư chi bộ 2 – Thành viên;
7. Bà Trần Thị Doan Trang – Tổ trưởng tổ dân phố 1 – Thành viên;
8. Bà Lê Thị Thúy Hồng – Tổ trưởng tổ dân phố 2 – Thành viên;
9. Bà Tôn Đặng Hoàng Phương – Trưởng ban công tác mặt trận tổ 2 – thành viên;
- 10.Ông Hoàng Thăng Long – CC TP-HT – Thành viên;
11. Ông Nguyễn Tôn Hoài Nam – BT chi Đoàn 2 – Thành viên;
- 12.Các ông, bà Tổ viên tổ bảo vệ dân phố khu vực 1 – Thành viên.

Địa điểm trực chốt: Am xóm Báo Quốc.

- Khu vực 2 gồm các thành viên:

1. Mời ông Đoàn Hoàng Sỹ - Phó chủ tịch HĐND phường – Trưởng tiểu ban;
2. Ông Bùi Văn Phú – Công chức VHXXH - Phó trưởng tiểu ban;
3. Ông Vương Hồng Lợi – Cảnh sát khu vực – Phó trưởng tiểu ban;
4. Ông Nguyễn Quang Tân - Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố và các thành viên Tổ bảo vệ dân phố - Thành viên;
5. Ông Lê Long – Bí thư chi bộ 3 – Thành viên;
6. Ông Trần An – Bí thư chi bộ 4 – Thành viên;
7. Ông Lê Văn Chiến – Tổ trưởng tổ dân phố 3 – Thành viên;
8. Ông Huỳnh Phú – Tổ trưởng tổ dân phố 4 – Thành viên;
9. Bà Phạm Thị Quyên – Trưởng ban công tác mặt trận tổ 3 – Thành viên;
10. Ông Trần Văn Nhơn – Trưởng ban công tác mặt trận tổ 4 – Thành viên;
11. Ông Trần Đỗ Nguyên – Bí thư chi đoàn 3 – Thành viên;
12. Các ông, bà Tổ viên tổ bảo vệ dân phố - Thành viên.

***Địa điểm trực chốt chỉ huy:** Trạm y tế phường Phường Đức.

- Khu vực 3, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Tiến Long – Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng tiểu ban;
2. Ông Trần Nguyễn Hồng Quang – Cảnh sát khu vực – Phó trưởng tiểu ban;
3. Mời ông Hoàng Ngọc Nam – PCT UBMTTQVN phường – Phó trưởng tiểu ban;
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Bí thư chi bộ 5 – Thành viên;
5. Ông Phạm Tuấn – Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố - Thành viên;
6. Ông Hoàng Xuân Linh – Tổ trưởng tổ dân phố 5 – Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thị Đồng – Trưởng ban công tác mặt trận tổ 5 – Thành viên;
8. Ông Trương Thành Luân – CC TP- HT phường – Thành viên;
9. Ông Lâm Quang Dũng – Phó ban bảo vệ dân phố của phường – Thành viên;
10. Ông Nguyễn Tuấn Đức – Bí thư chi đoàn 5 – Thành viên;
11. Ông, bà Tổ viên tổ bảo vệ dân phố khu vực 3 – Thành viên.

***Địa điểm trực chốt chỉ huy:** Nhà văn hóa khu vực 3.

- Khu vực 4, gồm các thành viên:

1. Ông Trương Văn An – Phó chủ tịch UBND phường – Trưởng tiểu ban;
2. Ông Lê Tiến Dương – Cảnh sát khu vực – Phó trưởng tiểu ban;
3. Mời ông Nguyễn Hồng Vinh Bí thư Đoàn phường – Phó Trưởng tiểu ban;

4. Mời bà Nguyễn Thị Thanh Hương – PCT Hội LHPN phường – Thành viên;
5. Ông Trương Văn Sáng – Bí thư chi bộ 6 – Thành viên;
6. Ông Trần Xuân Phiệt – Bí thư chi bộ 7 – Thành viên;
7. Ông Trần Chử - Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố và các thành viên tổ bảo vệ dân phố - Thành viên;
8. Ông Nguyễn Xuân Hạnh – Tổ trưởng tổ dân phố 6 – Thành viên;
9. Ông Hoàng Trọng Lộc – Tổ trưởng tổ dân phố 7 – Thành viên;
10. Ông Nguyễn Văn Hậu – Trưởng ban công tác mặt trận tổ 6 – Thành viên;
11. Ông Đặng Ngọc Bình – Trưởng ban công tác mặt trận tổ 7 – Thành viên;
12. Ông Trần Minh Tuấn – CC DDCXD phường – Thành viên;
13. Ông Phạm Minh Hoàng – CB QLĐT – Thành viên.
14. Ông Lê Viết Nhân – CB QLĐT – Thành viên;
15. Ông, bà Tổ viên tổ bảo vệ dân phố khu vực 4 – Thành viên.

***Địa điểm trực chốt chỉ huy:** Trung tâm học tập cộng đồng – 108 Bùi Thị Xuân.

- Khu vực 5, gồm các thành viên:

1. Mời La Phong – Chủ tịch UBMTTQVN phường – Trưởng tiểu ban;
2. Mời bà Phan Thị Lan Anh – Chủ tịch Hội LHPN phường – Phó trưởng tiểu ban;
3. Ông Bùi Lê Minh Thắng – Cảnh sát khu vực – Phó trưởng tiểu ban;
5. Ông Nguyễn Quốc Thắng – Trưởng Ban bảo vệ dân phố - Phó trưởng tiểu ban;
6. Bà Trương Thị Thủy – Công chức VHXXH – Thành viên;
7. Ông Nguyễn Duy Bảo – Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố - Thành viên;
8. Ông Dương Phước Hiến – Bí thư chi bộ 8 – Thành viên;
9. Ông Đinh Đức Mưu – Bí thư chi bộ 9 – Thành viên;
10. Bà Hồ Thị Xuân Hương – Tổ trưởng tổ dân phố 8 – Thành viên;
11. Bà Hoàng Thị Quế - Tổ trưởng tổ dân phố 9 – Thành viên;
12. Bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng ban công tác mặt trận tổ 8 – Thành viên;
13. Ông Nguyễn Văn Tăng – Trưởng ban công tác mặt trận tổ 9 – Thành viên;
14. Ông, bà Tổ viên tổ bảo vệ dân phố khu vực 4 – Thành viên.

***Địa điểm trực chốt chỉ huy:** Công ty cổ phần khai thác đá Thừa Thiên Huế.

II- Đối với chốt trực chỉ huy tại UBND phường

1. Ông Huỳnh Ngọc Dũng – Chủ tịch UBND phường – Chỉ đạo chung trên toàn địa bàn;
2. Ông Trương Quốc Tuấn – CC VPTK – Văn phòng thường trực Ban chỉ huy;
3. Ông Trường Đình Sanh – CHT Ban CHQS phường;
5. Bà Phạm Thùy Chi – VPTK phường;
6. Bà Ngô Thị Hoàng Oanh – CC TCKT phường;
7. Bà Nguyễn Thị Thanh Lan – CC TCKT phường;
8. Trung đội dân quân cơ động phường.

III- Đối với công an phường: ông Trần Văn Luyến – Trưởng công an phường – Phó Ban chỉ huy PCTT và TKCN phường, chỉ huy, chỉ đạo lực lượng cán bộ, chiến sỹ, lực lượng BVDP ứng trực chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ tại phường án Phòng, tránh bão, phòng, chống lũ lụt, mưa lớn nước dâng kết hợp với bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ huy giao.

IV-Nhiệm vụ: Chốt trực Ban chỉ huy, Các tiểu ban giúp Ban chỉ huy phường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1.Các tiểu ban:

- Tổ chức thực hiện phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và "3 sẵn sàng" (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả);
- Phân công cụ thể trách nhiệm cho các thành viên thuộc tiểu ban mình quản lý;
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện pháp luật về phòng, chống thiên tai;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của UBND phường thuộc phạm vi địa bàn quản lý;
- Tổ chức thường trực, chỉ huy công tác ứng phó thiên tai;
- Tổng hợp, thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;
- Báo cáo diễn biến tình hình tại địa bàn, nắm số hộ dân bị ảnh hưởng do bão, lụt gây ra bao gồm: số hộ ngập lụt, số hộ bị hư hại nhà do bão, số hộ cần di dời và tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, số hộ cần cứu trợ khẩn cấp có khả năng thiếu đói trong và sau thiên tai, hỗ trợ sơ cấp cứu và đưa người đi cấp cấp khi có tai nạn xảy ra và bệnh tật. Các thông tin báo cáo phải gửi về Ban chỉ Huy của phường thường xuyên;
- Các Trưởng tiểu ban có quyền điều động lực lượng tại chỗ thuộc địa bàn mình quản lý và báo cáo với Ban chỉ huy phường khi cần điều động lực lượng và phương tiện hỗ trợ;
- Tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ khẩn cấp của Nhà nước, tổ chức và cộng đồng do UBND phường phân phối để ổn định đời sống và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.

-Sau bão nếu có mưa lớn, nước dâng gây ngập lụt điều động Trưởng, phó trưởng tiểu ban và lực lượng tổ BVDP khu vực 1 hỗ trợ chốt trực khu vực 4.

-Căn cứ tình hình bão, lụt, Trưởng Ban chỉ huy – Chủ tịch UBND phường điều động các thành viên thuộc các tiểu ban thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

2.Các thành viên tại chốt chỉ huy

-Ông Trương Đình Sanh: Chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với công an phường, BCH quân sự phường đảm bảo an ninh trật tự tổ chức kiểm tra phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của BCHQS, chuẩn bị lực lượng tham gia ứng cứu, cứu hộ, cứu nạn. Chủ động điều động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường; Tiếp nhận, quản lý và phân phối vật dụng, phương tiện phòng chống thiên tai cho các Tiểu ban và các lực lượng.

-Ông Trương Quốc Tuấn: Tổng hợp nắm tình hình thiệt hại phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho lãnh đạo phường để báo cáo và đề xuất với thành phố giải pháp khắc phục hậu quả; phối hợp với tài chính – kế toán, công an phường, quân sự phường về phương tiện, hậu cần, thông tin cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường. Tham mưu lãnh đạo phân công lịch cán bộ, công chức, các thành viên Ban chỉ đạo trực 24/24. Tổng hợp nhận thông tin của thành phố, của thành viên Ban chỉ đạo, các tổ trưởng tổ dân phố. Báo cáo công tác với thành phố theo quy định. Thông báo thông tin, ý kiến chỉ đạo của UBND phường và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường đến cơ sở. Chịu trách nhiệm tổng hợp thiệt hại do bão gây ra, tham mưu cho lãnh đạo phường để báo cáo và đề xuất với thành phố giải pháp khắc phục hậu quả

-Bà Phạm Thùy Chi, văn phòng – thống kê phối hợp với tài chính – kế toán chuẩn bị kinh phí, hậu cần cho Ban chỉ đạo và các chốt trực. Tăng cường phụ trách công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở tổ 1,2 khi cần thiết.

-Bà Ngô Thị Hoàng Oanh, bà Nguyễn Thị Thanh Lan, tài chính – kế toán phường phụ trách ngân sách, kinh phí dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường, khắc phục hậu quả lụt, bão và các vấn đề liên quan đến chính sách tài chính trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường. Chuẩn bị hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường và các chốt trực ở cơ sở. Phối hợp đánh giá thiệt hại, phân tích các nhu cầu khắc phục hậu quả thiên tai. Làm việc với các cơ sở ở trên địa bàn dự trữ lương thực, thực phẩm, tham mưu cho lãnh đạo mua tích trữ hoặc điều động lương thực, thực phẩm, chặn màn hỗ trợ các hộ gặp khó khăn, đói ngay trong bão lụt kéo dài và sau bão lụt. Thanh toán hậu cần và các nhu yếu phẩm theo các nội dung phân công trên.

-Bà Phạm Thùy Chi, Ngô Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Thị Thanh Lan chịu trách nhiệm hậu cần cho chốt chỉ huy.

